

THƯ KÊU GỌI
CỨU TRỢ MIỀN TRUNG BẢO LỤT
CỦA ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
TỔNG GIÁM MỤC GIÁO TỈNH HUẾ



TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ

Huế ngày 22/10/2020

Kính thưa quý vị ân nhân,

Trong suốt gần hai tuần lễ qua, miền Trung Việt Nam liên tiếp bị mưa bão đập vùi, với hàng trăm đồng bào tử vong và hàng chục người còn mất tích. Hàng triệu người thần thờ nhìn dòng thác lũ cuốn phăng tủ bàn, giường chiếu, gà vịt, trâu bò, hoa màu, và kể cả tương lai. Lũ chồng lũ, cơn bão số 8 và số 9 lại đang tiến vào đất liền, tiếp tục tấn công các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Bão lũ tràn về gây cảnh tang thương, nhưng thật cảm động, làn sóng yêu thương từ mọi nẻo đường đất nước và hải ngoại cũng tuôn về như thác: hàng hàng lớp lớp đoàn cứu trợ đông đến nỗi có nơi đường quốc lộ bị ùn tắc, đã vào cuộc bất chấp mưa gió ngày đêm. Thay cho những người được cứu giúp, tôi muốn nói lời cảm ơn đối với các vị ân nhân đã đến tận nơi hoặc từ xa gửi vật phẩm, tiền bạc về. Giữa tai ương hoạn nạn, quý vị đã tạo được hình ảnh tuyệt vời về một dân tộc Việt Nam tương thân tương ái. Đó là một hứa hẹn rất lớn cho tương lai: dân tộc Việt Nam sẽ mãi còn vì tình đồng bào không bao giờ vơi cạn.

Tuy vậy, vẫn còn đó những câu hỏi dầy vò chúng ta: nạn nhân lũ lụt mai đây sẽ ra sao? Lấy gì để phục hồi nhà cửa, ruộng vườn, công ăn việc làm? Các cháu lấy tiền đâu để tiếp tục đi học?

Cứu đói khẩn cấp đã khó, khắc phục hậu quả lâu dài còn khó hơn. Tôi kêu gọi mọi người tiếp tục chung lòng góp sức để giúp người cùng khổ vượt qua cảnh đời đen tối.

Ai muốn giúp đồng bào hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, xin liên lạc với Giáo phận Hà Tĩnh. Ai muốn giúp đồng bào Quảng Nam, xin liên lạc với Giáo phận Đà Nẵng.

Riêng tôi, xin quý vị giúp tôi thi hành sứ vụ tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị thuộc Tổng Giáo phận Huế. Để quy về một mối cho dễ quản lý và bảo đảm tính minh bạch tài chánh, xin quý vị gửi tiền cứu trợ về tài khoản của Toà Tổng Giám mục Huế như sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Chí Linh (Tel: 0912.395.558 Email: ngchil@gmail.com)

Số tài khoản: VNĐ: 1009199665; USD: 1006833319; EUR: 1006833429

Ngân hàng: SHB THANH HOÁ. Web: www.shb.com.vn Swift: SHBAVNVX

Chúng tôi đã thành lập ban cứu trợ gồm sáu nhóm, với sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa, gồm Giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Để tránh thất thoát, chúng tôi cam kết trực tiếp đến tận nơi để phát quà cứu trợ.

Đề quà cứu trợ được phân bố đồng đều và hợp lý, ban cứu trợ đã khảo sát và lập bản đồ những nơi đang cần. Các đoàn từ xa muốn trực tiếp đi cứu trợ, xin liên lạc với Cha Giám đốc Caritas TGP Huế, Antôn Nguyễn Ngọc Hà (0976.007.677) để được hướng dẫn.

Cầu chúc mọi người tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi chia sẻ tình thương và phục vụ đồng bào.



+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục Huế
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam